

Số: /KH-UBND

Thị trấn Bút Sơn, ngày tháng năm 2021

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 30/9/2021 của UBND huyện Hoàng Hóa về thực hiện Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

UBND thị trấn Bút Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh, số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng.

Nâng cao hiệu quả, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng trong thời gian tới, đúng với thực trạng, tình hình tham nhũng, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

2. Yêu cầu

Công tác phòng, chống tham nhũng nói chung và công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, công chức, và người lao động. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cùng cấp và cấp ủy cấp trên trực tiếp về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

UBND xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 05-KL/TW thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, thực tiễn tại đơn vị đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống tham nhũng; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật, các bộ phận làm công tác thanh tra, điều tra, phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Các hành vi tham nhũng được phát hiện, phải xử lý kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về PCTN, gắn việc thực hiện Kết luận số 05-KL/TW với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 26-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và Hướng dẫn số 04-HD/TW của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 26-CT/TW và các quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác PCTN nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc tham nhũng.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng. Người đứng đầu phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, quyết liệt, đi đầu, nói đi đôi với làm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ động phòng ngừa tham nhũng, kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xử lý nghiêm trách nhiệm của người đứng đầu nếu để xảy ra sai phạm, nhất là các hành vi bao che, ngăn cản việc phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực.

2. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết, xử lý kịp thời các khiếu nại, tố cáo, tố giác, tin báo tội phạm; kịp thời xử lý các tổ

chức, cá nhân có liên quan khi có biểu hiện tham nhũng; xử lý dứt điểm những vấn đề, vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Nâng cao công tác tự kiểm tra, phát hiện, xử lý tham nhũng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị; nơi nào có thông tin, phản ánh về tham nhũng, tiêu cực nhưng không chủ động tự kiểm tra để phát hiện hoặc phát hiện nhưng không xử lý, xử lý nương nhẹ thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định pháp luật của Nhà nước. Quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, không chờ kết thúc thanh tra, kiểm tra.

Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ trực tiếp phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của các cá nhân, cơ quan, đơn vị này.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về phát hiện và xử lý tham nhũng

Chủ động cung cấp thông tin, công khai kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, các vi phạm trong công tác phát hiện, xử lý tham nhũng và kết quả xử lý đến cán bộ, đảng viên, nhân dân theo quy định. Thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ, khen thưởng đối với những người tích cực đấu tranh, tố cáo hành vi tham nhũng; xử lý nghiêm mọi hành vi trù dập, trả thù người tố cáo tham nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng, tiêu cực để gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, hãm hại người khác, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tổ chức phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, triển khai Kết luận số 05- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn.

4. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý tham nhũng

Tăng cường phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan nội chính và cơ quan điều tra, kiểm sát, tòa án các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng và phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, bảo đảm nguyên tắc mọi hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, nghiêm minh theo đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch hành động số 20-KH/TU của Ban Thường

vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 13/9/2021 và Kế hoạch của UBND huyện

Tổ chức quán triệt, phổ biến nghiêm túc Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch hành động số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và quần chúng nhân dân.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện; phân công cán bộ chịu trách nhiệm từng nội dung công việc để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch hành động số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 13/9/2021 và kế hoạch hành động này ở địa phương; đồng thời bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch để tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định.

2. Trách nhiệm các công chức chuyên môn và tổ chức chính trị, đoàn thể

2.1. Công an thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn và các cơ quan, đơn vị, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp cung cấp hồ sơ, trao đổi thông tin kịp thời, đầy đủ về tình hình phát hiện, điều tra, truy tố những vụ việc, vụ án tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi tham nhũng phải báo cáo với người có thẩm quyền, chuyển ngay hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.

2.2. Công chức Tư pháp – hộ tịch thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung Kết luận số 05- KL/TW của Ban Bí thư, Kế hoạch hành động số 20-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 203/UBND-KH ngày 13/9/2021 gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.3. Công chức Văn hóa- xã hội có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời các chính sách, pháp luật về PCTN, nâng cao chất lượng “Chuyên mục phòng, chống tham nhũng”; thường xuyên thông tin, tuyên truyền kết quả phát hiện, xử lý những vụ việc, vụ án tham nhũng trên địa bàn; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác PCTN, góp phần định hướng dư luận; động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia vào việc phát hiện, tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng và giám sát việc xử lý các vụ việc tham nhũng; đăng tải Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Kế hoạch số 20-KH/TU ngày 21/7/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa và Kế hoạch số

203/KH-UBND ngày 5 13/9/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch này trên Cổng thông tin điện tử của thị trấn.

2.4. Văn phòng – thông kê phối hợp với các công chức chuyên môn có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai và thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và báo cáo đột xuất với các cơ quan có thẩm quyền (khi có yêu cầu).

2.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện.

Thời gian thực hiện: Thực hiện thường xuyên.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, công chức chuyên môn, MTTQ và các đoàn thể chính trị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo các nội dung và mục tiêu đề ra. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng (trước ngày 10/6 hàng năm), cả năm (trước ngày 10/12) về UBND huyện (Thanh tra huyện) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- TT ĐU, HĐND, UBND
- MTTQ, các đơn vị có liên quan;
- Lưu VP

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Hồng Sơn